

### บทที่ 3

#### ฉันทน์การสงครามในกีฬา

ในบทนี้ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ลักษณะสงครามในกีฬา จากรูปภาษาที่แสดงอุปถัมภ์สงครามที่ใช้ในข่าวกีฬา เพื่ออธิบายบทบาทของอุปถัมภ์สงครามในการสร้างความหมายสงครามในกีฬา อันจะนำไปสู่ความเข้าใจในระบบฉันทน์(Cognitive System)ว่าคนไทยมีโลกทัศน์ หรือ มองกีฬาว่าเป็นการสงครามที่ลักษณะใดบ้าง

ในการวิเคราะห์ลักษณะสงครามในกีฬา ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ความหมายเรื่องการทำสงคราม จากตัวรูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงครามที่รวบรวมได้ และ ความหมายที่เป็นการแข่งขันกีฬาเมื่อปรากฏในบริบทของข่าวกีฬา ในลักษณะดังตัวอย่างที่ 3.1

**ตัวอย่างที่ 3.1** การวิเคราะห์ความหมายที่เป็นเรื่องการทำสงคราม และความหมายที่เป็นเรื่องการแข่งขันกีฬาของรูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงคราม "ถล่ม" "ยับเยิน" ในบริบทของข่าวกีฬาที่ว่า "ไทยถล่มพม่ายับเยิน 127-57"

#### การวิเคราะห์

ก. รูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงครามคำว่า "ถล่ม"

ความหมายที่เป็นเรื่องสงครามคือ "การใช้กำลังทำให้เสียหาย"

ความหมายในบริบทกีฬาคือ "การใช้กำลัง ฝีมือความสามารถในการทำคะแนนเพื่อให้มีชัยชนะเหนือทีมฝ่ายตรงข้ามอย่างเต็มที่"

ข. รูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงครามคำว่า "ยับเยิน"

ความหมายที่เป็นเรื่องสงครามคือ "สภาพคงการทำลายให้เกิดความเสียหายหมดสภาพ"

ความหมายในบริบทกีฬา คือ "สภาพของการทำคะแนนมีชัยชนะเหนือทีมฝ่ายตรงข้ามอย่างเต็มที่"

ความหมายที่เป็นเรื่องสงครามที่วิเคราะห์ได้จากบริบทของข่าวกีฬาในลักษณะดังตัวอย่าง ช่วยแสดงลักษณะที่กีฬาเป็นสงครามในระบบฉันทน์ของคนไทย ตัวอย่างเช่น รูปภาพที่แสดง

อุปลักษณะสงครามคำว่า"ถล่ม"ความหมายที่เป็นเรื่องสงคราม คือ ทำลายให้เสียหาย นำมาใช้แทนลักษณะในกีฬาที่เป็นการใช้กำลัง ฝีมือความสามารถในการทำคะแนนให้มีชัยชนะเหนือทีมฝ่ายตรงข้าม

### 3.1 ลักษณะสงครามของรูปภาพที่แสดงอุปลักษณะสงครามโดยตรง และรูปภาพที่แสดงอุปลักษณะสงครามโดยรวม

ผู้วิจัยวิเคราะห์ความหมายที่เป็นเรื่องการทำสงคราม และที่เป็นเรื่องการแข่งขันกีฬาในบริบทข่าวกีฬาในลักษณะดังตัวอย่าง 3.1 เพื่ออธิบายลักษณะที่กีฬาเป็นสงครามในทัศนคติของคนไทยอันปรากฏเป็นการใช้รูปภาพที่แสดงอุปลักษณะสงครามในข่าวกีฬา แสดงผลการวิเคราะห์โดยจำแนกตามองค์ประกอบการทำสงครามจากรูปภาพที่แสดงอุปลักษณะสงครามโดยตรงในตารางที่ 3.1 และ จากรูปภาพที่แสดงอุปลักษณะสงครามโดยรวมในตารางที่ 3.2

#### ตารางที่ 3.1 ลักษณะความหมายที่เป็นเรื่องการทำสงคราม และ การแข่งขันกีฬาของรูปภาพที่แสดงอุปลักษณะสงคราม โดยตรงจัดกลุ่มตามองค์ประกอบการทำสงคราม

องค์ประกอบการทำสงคราม	ลักษณะความหมายที่เป็นเรื่องการกีฬา	ลักษณะความหมายที่เป็นเรื่องการสงคราม	รูปภาพที่แสดงอุปลักษณะสงครามโดยตรงที่ใช้ในข่าวกีฬา
1. ปรากฏการณ์	เหตุการณ์การแข่งขันกีฬา	เหตุการณ์การสงคราม	ศึก
2 บุคคล	นักกีฬา	ผู้ทำหน้าที่ในการสู้รบ	เจ้าหญิง ออมทิว จูนพล กัปตัน คนบัญชาการมหาดำรง
	ทีมนักกีฬาที่ทำการแข่งขัน	กองทัพ หรือ กลุ่ม ทหารที่มีหน้าที่ในการรบ	ทัพ กองทัพ เมวรับ เมวรุก วงรับ กองหน้า กองกลาง กองหลัง
3 อาวุธ	อุปกรณ์การแข่งขันกีฬาที่ใช้; ลูกฟุตบอล	อาวุธในการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม	บอมบ์ คอปี้โค
	ฝีมือ ความสามารถ ของนักกีฬาในการแข่งขัน	อาวุธในกระต่อสู้ กับฝ่ายตรงข้าม	อาวุธลับ อาวุธลับ
4 สถานที่	พื้นที่ในการแข่งขันกีฬา	พื้นที่ในการรบ	แดนสงคราม
5 ศักยภาพ	ฝีมือ ความสามารถของนักกีฬาในการแข่งขัน	ความยิ่งใหญ่ของกองทัพในการรบ	กำลังทัพ แสนอานุภาพ
6 ผลที่ได้รับ	ชัยชนะจากทีมแข่งขันกีฬา	ชัยชนะจากทหารสู้รบ	ชัย ชัยชนะ
7 การกระทำ	เข้าร่วม ประกอบกิจกรรมในการแข่งขันกีฬา	ปฏิบัติการในการสงคราม	ร่วมศึก ร่วมทัพ ผัดสังศึก ทำศึก สู้อีก รับศึก เกร็งศึก ป่าทัพ เกร็งทัพ
	แข่งขันในสนามแข่งขัน	ต่อสู้ในการรบ	สู้ ตีรันสู้อั ตะสู้อั ประจัญบาน
	เอาชนะในการแข่งขันกีฬา	เอาชนะในการสู้รบ	ชนะ เอาชนะ ตีจิต
	แพ้ในการแข่งขันกีฬา	พ่ายแพ้ในการสู้รบ	แพ้ พ่าย พ่ายแพ้ ปร่าชัย
	ไม่สามารถเอาชนะในการแข่งขัน	อ้อมแพ้ต่อการโจมตี	อ้อมแพ้
	ใช้กลยุทธ์ในการเอาชนะในการแข่งขัน	ใช้กลยุทธ์ในการเอาชนะเจ้าศึกในการสู้รบ	บีบพื้นที่
	ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ตนเอง	เตรียมรับการโจมตีของเจ้าศึกด้วย การสร้างสิ่งปกป้อง	ตั้งกำแพงรับ คังป้อมรับ

**ตารางที่ 3.1** ลักษณะความหมายที่เป็นเรื่องการทำสงคราม และการแข่งขันกีฬาของรูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงคราม โดยตรงจัดกลุ่มตามองค์ประกอบของการทำสงคราม (ต่อ)

องค์ประกอบ ทำสงคราม	ลักษณะความหมายที่เป็นเชิงการ แข่งขันกีฬา	ลักษณะความหมายที่เป็นเชิงการ ทำสงคราม	รูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงครามโดยตรง ที่ใช้ในข่าวกีฬา
8 สภาพปรากฏการณ์	-	-	-
9 สภาพบุคคล	-	-	-
10 สภาพอาวุธ	-	-	-
11 สภาพสถานที่	-	-	-
12 สภาพสัณยภาพ	-	-	-
13 สภาพผลที่ได้รับ	-	-	-
14 สภาพการกระทำ	-	-	-

จากการวิเคราะห์ลักษณะสงครามจากรูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงครามโดยตรงในข่าวกีฬา ทำให้อธิบายนิยามทัศนของคนไทยที่มีต่อการแข่งขันกีฬาได้ว่าเป็นเหมือนองค์ประกอบของการทำสงครามโดยตรงจำนวน 7 องค์ประกอบ ดังนี้

1. ปรากฏการณ์การแข่งขันกีฬา เป็นเหมือน ปรากฏการณ์ของการทำสงคราม
2. นักกีฬาในการแข่งขันกีฬา เป็นเหมือน บุคคลในสงครามและยังพบว่ากลุ่มของนักกีฬาเป็นอย่างกองทหารในการทำสงคราม
3. เครื่องมือที่ใช้ในกีฬา เป็นเหมือน อาวุธที่ใช้ในการทำสงคราม และยังพบการเปรียบเทียบเป็นเลิศ และกลวิธีในการเล่นกีฬาว่าเป็นเหมือน อาวุธลับ
4. สถานที่ในการกีฬา เป็นเหมือน สถานที่ในการสงคราม
5. สัณยภาพในการแข่งขัน เป็นเหมือน สัณยภาพในการทำสงคราม ได้แก่ กำลังพล ความพร้อมและความแข็งแกร่งของนักกีฬา
6. ผลที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬา เป็นเหมือน ผลที่ได้รับจากการสงครามในที่นี่คือชัยชนะ
7. การกระทำในการแข่งขันกีฬา เป็นเหมือน การกระทำในการสงคราม การกระทำที่เป็นอย่างการทำสงคราม โดยตรงนี้พบทั้งที่เป็น การปฏิบัติการในสงคราม การต่อสู้ และการชนะแพ้

ตารางที่ 3.2 ลักษณะความหมายที่เป็นเรื่องการทำสงคราม และ การแข่งขันกีฬาของรูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงคราม โดยร่วมจัดกลุ่มตามองค์ประกอบการทำสงคราม

องค์ประกอบการทำสงคราม	ลักษณะความหมายที่เป็นเรื่องการศึกษา	ลักษณะความหมายที่เป็นเรื่องการทำสงคราม	รูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงครามรวมที่ใช้ในวิชาศึกษา
1. ปราบกบฏ	เหตุการณ์การแข่งขันกีฬา		
2 บุคคล หรือ กลุ่มผู้ร่วมปรากฏสงคราม	นักกีฬา	บุคคลที่ทำกรการแข่งขัน แข่งชิง	คู่แข่ง คู่ชิง ผู้ที่ชิง
		บุคคลที่ต่อสู้กัน	คู่ต่อสู้ คู่ประลอง
		บุคคลที่โกรธ สิ้นแผ่นดิน	คู่ปรับ คู่แค้น
		ผู้มีบทบาทในการสังหาร	มือปืน
	กลุ่มของนักกีฬาที่ทำกรแข่งขันในตำแหน่งต่างๆ ของพื้นที่ในการแข่งขัน	กลุ่มของบุคคลในสงครามที่ทำกรปฏิบัติการในตำแหน่งต่างๆ ของการรบ	ศูนย์หน้า เหน่งหน้า เหน่งหลัง
	ฝ่าย หรือ ทีม ที่เป็นฝ่ายจัดการแข่งขัน	ผู้เป็นใหญ่ในพื้นที่	เจ้า ลำดับ
3 เครื่องมือ หรือ อาวุธ	ฝีมือ ความสามารถ ของนักกีฬาในการเอาชนะในการแข่งขัน	สิ่งอันตราย	พิษสง
4 สถานที่ในการทำสงคราม	พื้นที่ในการแข่งขันกีฬา	พื้นที่บริเวณของการรบ	อ้อม คืบแดน แคนหน้า แคนกลาง แคนหลัง แคน(ชื่อทีม)
	แดนที่กำหนดขีดเส้นไว้ในการแข่งขัน	แดนที่กำหนดขีดเส้นไว้ในการสงคราม	เขต
	ตำแหน่งในพื้นที่ของการแข่งขันที่ถือกำหนดเป็นบริเวณของการทำคะแนนในการแข่งขัน	พื้นที่ หรือ สิ่งแสดงหลักชัยในการรบ	ประตูชัย
5 สักยภาพ หรือ ความสามารถในการทำสงคราม	แรง สิ่งที่ทำให้เกิดความแข็งแรงของนักกีฬา ในการเอาชนะในการแข่งขัน	แรง สิ่งที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งของทหาร หรือกองทหารในการรบ	พลัง คำสั่ง พละกำลัง
	คุณลักษณะที่เป็นปัจจัยต่อการเอาชนะในการแข่งขัน	คุณลักษณะที่เป็นปัจจัยต่อการเอาชนะในการสงคราม	ประสิทธิภาพ สักยภาพ
	วิธี แนววิธีในการเอาชนะในการแข่งขัน	แผนแผน หรือ แนวทางของการรบ	แผน แผนการ
	ความสามารถของนักกีฬาในการเอาชนะในการแข่งขันกีฬา	ความสามารถของบุคคลในสงครามในการเอาชนะในการสงคราม	ฝีมือ ชัยเชิง
6 ผลที่ได้รับจากการทำสงคราม	ชื่อเสียงจากความสำเร็จในการแข่งขันกีฬา	ความน่าเชื่อถือ	ความเกรียงไกร
	ความพึงพอใจเพราะผู้ฝึกสอน	ความโกรธแค้นที่ค้างอยู่ในใจ	แค้น รอยแค้น

ตารางที่ 3.2 ลักษณะความหมายที่เป็นเรื่องการทำสงคราม และ การแข่งขันกีฬาของรูปภาษาที่แสดงอุปลักษณ์สงคราม โดยร่วมจัดกลุ่มตามองค์ประกอบของการทำสงคราม (ต่อ)

องค์ประกอบการทำสงคราม	ลักษณะความหมายที่เป็นเรื่องการศึกษา	ลักษณะความหมายที่เป็นเรื่องการทำสงคราม	รูปภาษาที่แสดงอุปลักษณ์สงครามโดยร่วมที่ใช้ในวิชาศึกษา
ว การกระทำขณะทำสงคราม	ควบคุมทีมในการแข่งขันกีฬา	นำทัพในการรบ	นำทีมตนเอง)
	ใช้วิธีวางแผน โค้ชตอบการทำคะแนนของฝ่ายตรงข้าม	ทำให้เสียหลักทีมมากได้บ่อยครั้ง	แก้ทัพ
	สังเกตวิธีการทำคะแนนของฝ่ายตรงข้าม	ดูท่าทีของฝ่ายตรงข้าม	ดูจริง หวังจริง
	คอยป้องกันวิธีในการทำคะแนนของฝ่ายตรงข้าม	คอยระวังตัวของอีกฝ่ายหนึ่ง	ดูมจริง
	ทำคะแนนเหนือได้ฝ่ายตรงข้ามได้ ด้วยแผนและความสามารถที่เหนือกว่าตนเอง และความสามารถของอีกฝ่ายหนึ่ง	ลูหมิ่น ลูถูก	หว่ามจริง
	แข่งขันแบบเผชิญหน้ากัน 1 ต่อ 1	การต่อสู้แบบตัวต่อตัว	ควอ
	ทำการแข่งขันอย่างไม่ยอมทีมตรงข้าม	ต่อสู้อย่างหนัก	ฟาดฟัน
	การปะทะในการแข่งขันของนักกีฬา	การเผชิญหน้ากันในสนามรบ	ปะทะ ประชัน
	เอาชนะทีมที่มีความพร้อมและมั่นใจว่าจะชนะในการแข่งขันกีฬา	ทำให้สิ้นฤทธิ์	ปราบ กำราบ ถอบ
	คอยชมแข่งขันกันระหว่างทีมเพื่อให้ได้รับชัยชนะ ค้ำหน้าคู่แข่งชนะ หรือรางวัลจากการชนะ ในการแข่งขันกีฬา	ใช้กำลังแย่งชิงมาเป็นฝ่ายของ	คว้า แย่ง ชิง(ข้อ) คว้า
		ใช้กำลังแย่งชิงมาเป็นฝ่ายของ	ป้วน
	แย่ง(ลูกบาส)เพื่อหาโอกาสทำคะแนน	แย่งชิงเป็นฝ่ายของ	คว้า, 搶 ชิง(ลูก)
		แย่ง(ลูกบาส)เพื่อทำคะแนนให้สถานการณ์ของทีมตนเองดีขึ้น	ทำสถานการณ์การต่อสู้ให้ดีขึ้น หรือได้เปรียบ
	ทำคะแนนตีทีมที่ฝ่ายตรงข้ามที่ได้ทำคะแนนได้มากกว่าก่อนหน้า	ถือสิ่งที่ดีที่เป็นฝ่ายของอยู่กับคินมา	ทวง
	พยายามใช้วิธีต่างเพื่อค้ำนักกีฬาให้เข้าร่วมทีมของคนในการแข่งขันกีฬา ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ให้รางวัลตอบแทน	แสวงหา เพื่อจับงา หรือนำมาเป็นฝ่ายของ	ล่า/ไล่ล่า
	ได้รับชัยชนะ ค้ำหน้า หรือรางวัลที่แสดงชัยชนะ	ปล้นของ ยึดครองความเป็นใหญ่	ครอง ครอบครอง ยึดครอง
นำชัยชนะ ค้ำหน้า หรือยึดครองแห่งชัยชนะมาเป็นฝ่ายของ		นำ (ข้อ/หรืออยู่)	
เคลื่อนไหวในแดนของทีมตรงข้ามเพื่อทำคะแนน	เคลื่อนไหวหน้าไปโจมตี	บุก รุก โหมบุก ไล่ บุกฉก	
ป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเอาชนะ	ป้องกัน เตรียมพร้อมไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาโจมตีได้สำเร็จ	รับ ป้องกัน ค้ำหน้า ค้ำหน้า ทน ตัด	
พยายามทำคะแนนโดยใช้กำลัง/ความสามารถ เคลื่อนที่ฝ่ายการพยายามทำคะแนนของฝ่ายตรงข้าม	เคลื่อนที่ฝ่ายการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม	ฝ่า ฝ่าฟัน	

ตารางที่ 3.2 ลักษณะความหมายที่เป็นเรื่องการทำสงคราม และ การแข่งขันกีฬาของรูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงคราม โดยร่วมจัดกลุ่มตามองค์ประกอบของการทำสงคราม (ต่อ)

องค์ประกอบการทำสงคราม	ลักษณะความหมายที่เป็นเชิงการกีฬา	ลักษณะความหมายที่เป็นเชิงการทำสงคราม	รูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงครามโดยร่วมที่ไว้ในข่าวกีฬา
7. การกระทำเฉพาะทำสงคราม (ต่อ)	เคลื่อนไหวที่กลับภายในเขตสนามแข่งของฝ่ายตนเพื่อป้องกันการทำคะแนนของทีมตรงข้าม	เคลื่อนไหวที่กลับภายในแดนตนเองเพื่อป้องกันการโจมตีของข้าศึก	ดอช ดอธรัน ดอธริบ
	ทะลุผ่านแนวป้องกันการทำคะแนนของฝ่ายตรงข้าม	ละท่าให้เร็ว	ละะ ทะละวง
	หลีกเลี่ยงการทำคะแนนของฝ่ายตรงข้าม	เคลื่อนไหวไม่ให้เกิดการปะทะ	หนี หลบ คัมรบนหนี
	ร่วมกลุ่มกันในทีมเพื่อขวางทางป้องกันการเข้ามาทำคะแนนของนักกีฬาฝ่ายตรงข้าม	เกาะที่หลายๆคนรวมหัวกันเพื่อกระทำกรบางอย่างแก่ผู้อื่น	รวมล้อม
	พยายามใช้ความสามารถในการทำคะแนนครอบฝ่ายตรงข้าม	ใช้กำลังครอบได้กรโจมตีของฝ่ายตรงข้าม	ได้ ครอบได้ ครอบจับ
	ใช้กำลัง ความสามารถ พิธีในการทำคะแนนเอาชนะเหนือฝ่ายตรงข้ามอย่างเต็มที่	ใช้กำลังทำลายให้เสียสภาพ	ถ่ม ถู ทูบ บค บคบี บี ซี ทะละวง พัง ทำลาย ตะบัน ฮ่า กระชิ่ง
		ใช้สิ่งมีคมทำร้าย	เชือด เลื่อน ทุบ ฟัน
		ใช้อาวุธที่เป็นเส้น หรือ ไม้ เข้าทำร้าย	ฟาด สีสัน หวด ตี
	พยายามทำให้ชนะได้ในทันที	ทำให้ชีวิต บางตัวจบสิ้นลง	สังหาร เช่น ฮัม โคน สังเวช ฉ่า เลื่อน คับ
	เอาชนะเหนือฝ่ายตรงข้ามได้ตามต้องการ	ผลักดันให้ไปคนที่ต้องการ	ค้อน
		ทำให้อีกฝ่ายแพ้	กว่า
	เสียคะแนนตั้งแต่เริ่มการแข่งขัน	ฆ่าเพื่อจบสงคราม	สังเวช
	ทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ออกไป	ส่งอาวุธให้เคลื่อนที่ออกไป	ถาด พุง เทง เลียบ ชัด กระชาก
	ทำให้ลูกบอลพุ่งเข้าประตูเพื่อทำคะแนนในการแข่งขัน	ส่ง เหวประเภทตั้งระมัดระวังออกไป	ยิง ง้อยิง สับโกยิง ส่งงักยิง ฟ้า ไรยิง ระถิง พุง บอมบี้
	ทำให้ฝ่ายตรงข้ามหมดหนทางเอาชนะ	ได้แรงทำลายให้เสียสภาพ	บค บี บคบี บคจี ซี บีบ ข่า ช่อม ฮัด
	ได้แรงกระทบนักกีฬาฝ่ายตรงข้ามให้หมดทางสู้	ใช้กำลังทำให้ฝ่ายตรงข้ามหมดทางสู้	ฮีบ ตบ ตะ ชก ต่อช ระคมต่อ ป่า ช่อม อดุง
	ทำคะแนนที่คืน หรือป่ายอีกทีมหนึ่งในการแข่งขันกีฬา	ทำให้ฉีกกันหรือใกล้กันมากด้วยความเร็ว หรือ กำลัง	เบียด เบียดบี
	กดดันให้ฝ่ายตรงข้ามไม่มีโอกาสเอาชนะในการแข่งขัน	บีบบังคับให้หมดกำลังใจต่อสู้	กดดัน
แสดงฝีมือ ความสามารถในการแข่งขันทำให้ทีมฝ่ายตรงข้ามไม่มั่นใจที่จะทำคะแนนขณะแข่งขัน	แสดงอาการให้ผู้อื่นทรงกลัว	ขู่	
แข่งขันมีชื่อเหนือทีมที่ตกขบวนมาก่อนในการแข่งขันครั้งก่อน	ทำให้ความโกรธที่ค้างอยู่ในใจหายไปด้วยการครอบได้กรกระทำในทำนองเดียวกับที่เจอโกรธ	ฮ้างเค้น ช้างเค้น อดนเค้น	

**ตารางที่ 3.2 ลักษณะความหมายที่เป็นเรื่องการทำสงคราม และ การแข่งขันกีฬาของรูปภาษาที่แสดงอุปลักษณ์สงคราม โดยร่วมจัดกลุ่มตามองค์ประกอบของการทำสงคราม (ต่อ)**

องค์ประกอบการทำสงคราม	ลักษณะความหมายที่เป็นสื่อการกีฬา	ลักษณะความหมายที่เป็นสื่อการทำสงคราม	รูปภาษาที่แสดงอุปลักษณ์สงครามโดยร่วมที่ใช้ในข่าวกีฬา
8 สภาพปรากฏการณ์	สภาพของเหตุการณ์ที่ได้เคยทำคะแนนอย่างไม่เต็มที่ซึ่งกันและกันในการแข่งขัน	สภาพเหตุการณ์ที่รุนแรง	รุนแรง หนัก
	สภาพการแข่งขันของฝ่ายที่มีแนวโน้มจะผู้พิฆาตครั้งใหม่เกิดขึ้น	สภาพของเหตุการณ์ที่เลือหลาย	ทุคหนัก พานะ
	ไม่ชนะผู้พิฆาตครั้งใหม่เกิดขึ้น	สภาพของเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย	ไม่ปลอดภัย
	แข่งขันกีฬา	สภาพที่มวยไม่มีระบบ	เป็นป่วน
9 สภาพบุคคล หรือ กลุ่มผู้ร่วมปรากฏการณ์ ทำสงคราม	สภาพของนักกีฬาที่พร้อมทางร่างกายในการแข่งขัน	สภาพของบุคคลในการสงครามที่มีความเข้มแข็งในการเอาชนะ	แกร่ง แข็งแกร่ง แกร่งกล้า
	สภาพของนักกีฬาที่พยายามทำคะแนนเอาชนะทีมฝ่ายตรงข้ามอย่างเต็มที่ในการแข่งขันกีฬา	สภาพของบุคคลในการสงครามที่ต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่ทรงกลัวต่อการโจมตีของข้าศึก	กล้าหาญ
	มีฝีมือความสามารถองค์ประกอบอื่นๆที่ทำให้มีศักยภาพในการเอาชนะมากกว่า	ดีกว่า ดีกว่าในการเอาชนะ	ได้เปรียบ
	มีจำนวนผู้เล่นในสนามน้อยกว่า	แย่กว่า โอกาสในการชนะมีน้อยกว่า	เสียเปรียบ
	สภาพของนักกีฬาที่ไม่พยายามทำคะแนนเอาชนะทีมฝ่ายตรงข้ามในการแข่งขันกีฬา	สภาพของบุคคลในการสงครามที่ต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่มั่นคงเพราะทางกลัวว่าจะเสียเปรียบกลับจนแพ้ผู้รบกับข้าศึก	ไม่กล้า
	สภาพของนักกีฬาที่พยายามบุกทำคะแนนอย่างต่อเนื่องต่อสู้ทีมฝ่ายตรงข้ามที่มีแนวโน้มไว้ว่าจะเสียในการแข่งขันอย่างหนัก	สภาพของบุคคลในการรบที่ต่อสู้กับข้าศึกอย่าง และ มั่นใจว่า จะชนะในการรบ	อหังการ ลึกทรนงค์
	สภาพของนักกีฬาที่ฝ่ายตรงข้ามมีความสามารถในการเอาชนะ	สภาพของบุคคลในการรบที่ล้มเหลว	โหด น่ากลัว อับจน
	สภาพของนักกีฬาที่ไม่ยอมต่อสู้ต่อการเอาชนะ	สภาพของบุคคลในการรบที่มีความอดทนต่อการต่อสู้ในการสงคราม	ทนทขาด
	นักกีฬามีประสบการณ์ในการแข่งขันมาก	ผ่านประสบการณ์ในการสงครามมาก	โหดโหด
	สภาพของทีมนักกีฬาที่แพ้ทีมฝ่ายตรงข้ามอย่างหนักในการแข่งขันกีฬา	สภาพของกองทัพที่มีความเสียหายอย่างหนักจากการสู้รบ	อ่วม ระส่ำหนัก
10 สภาพอาวุธ			
11 สภาพสถานที่			
13 สภาพทัศนภาพ	สภาพแสงกำลังในการเอาชนะของกีฬา หรือทีมนักกีฬาในการ	สภาพของแสงกำลังของบุคคลในการสงครามที่มีความรุนแรง	รุนแรง อุกาศ
	สภาพที่มืด ความสามารถของนักกีฬา หรือทีมนักกีฬาในการแข่งขัน	สภาพของ ทีม ความสามารถในการสงครามที่ได้เปรียบเหนือกว่า	ทึบกว่า มืดขึ้นกว่า

**ตารางที่ 3.2 ลักษณะความหมายที่เป็นเรื่องการทำสงคราม และ การแข่งขันกีฬาของรูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงคราม โดยร่วมจัดกลุ่มตามองค์ประกอบของการทำสงคราม (ต่อ)**

องค์ประกอบการทำสงคราม	ลักษณะความหมายที่เป็นเรื่องการศึกษา	ลักษณะความหมายที่เป็นเรื่องการทำสงคราม	รูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงครามโดยร่วมที่ใช้ในข่าวกีฬา
13 สภาพพอที่ไ้รับ			
14 สภาพการกระทำ	สภาพของการพยายามเอาชนะอย่างเต็มที่ในขณะที่แข่งขันกีฬา	สภาพของการต่อสู้อย่างรุนแรง	หนัก ดุเดือด รุนแรง
		สภาพของการต่อสู้ให้ถึงความเสียหาย	เหวอ
	สภาพของการพยายามเอาชนะ(ทำคะแนน)อย่างเต็มที่	สภาพของการสร้างความรุนแรงของการต่อสู้ในสงครามอย่างเต็มที่	กระหน่ำ ไม่ยั้ง อุดุด
	สภาพของการพยายามทำคะแนนตามขั้นตอนในการแข่งขันกีฬา	สภาพของการสร้างความเสียหายอย่างไม่เป็นระบบ	กระดัง กระจุกกระจาย ระบะระนาด
		สภาพของการต่อสู้ที่สร้างความเสียหายหมดสภาพ	ตะ อับ อับฮิน ออ้มทอช แหก แหกกรวย
	สภาพของการพ่ายแพ้ในการแข่งขันกีฬา	สภาพของการต่อสู้ที่สร้างความเสียหายหมดสภาพ	ราบคาบ สิ้นท่า หมดสภาพ
		สภาพของการต่อสู้ที่ไม่มีโอกาสที่จะชนะไ้การรบ	หมดพลัง
	สภาพของการใช้ฝีมือ ความสามารถ ในการทำคะแนนตามขั้นตอนการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ และรุนแรง	สภาพของการใช้ความสามารถ อย่างมากซึ่งใช้ในการใช้กำลังต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม	หนัก หนักหน่วง เล่นฮ่าและหนักหน่วง หนักแน่นรุนแรง หนักแน่น
สภาพของการร่วมมือกับทำคะแนน ให้มีชัยชนะเหนือฝ่ายตรงข้ามอย่างพร้อมเพรียงกัน	สภาพของการร่วมมือกันต่อสู้เพื่อมีชัยชนะเหนือฝ่ายตรงข้ามอย่างพร้อมเพรียงกัน	หนาแน่น หนือแน่น เล่นหนา	

จากการวิเคราะห์ความหมายของรูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงคราม โดยร่วมในข่าวกีฬาทำให้อธิบายงานทัศน์ของคนไทยที่มีต่อการแข่งขันกีฬาว่าเป็นเหมือนองค์ประกอบของการทำสงคราม ดังนี้

1. นักกีฬาที่มีบทบาท หน้าที่ ตำแหน่งในการแข่งขันกีฬา เป็นเหมือน องค์ประกอบบุคคลผู้ร่วมการทำสงคราม และ ยังพบการใช้กลุ่มของนักกีฬาที่ทำการแข่งขันกีฬา เป็นเหมือน กองทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทต่างๆ เช่น รูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงครามคำว่า "กองหน้า" "ศูนย์หน้า" "คู่ชิง"
2. เครื่องมือในกีฬาที่ช่วยในการเอาชนะฝ่ายตรงข้าม เป็นเหมือน สิ่งอันตรายซึ่งคล้ายกับอาวุธในการทำสงครามซึ่งถือเป็นสิ่งอันตราย เช่น รูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงครามคำว่า "พิฆตง"
3. สถานที่ในการแข่งขันกีฬา เป็นเหมือน สถานที่ในการทำสงคราม เช่น รูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงครามคำว่า "ดินแดน" "เขต"

4. ศักยภาพหรือความสามารถในการเอาชนะในกีฬา เป็นเหมือน ศักยภาพหรือความสามารถในการเอาชนะในการทำสงคราม เช่น รูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงครามคำว่า "กำลัง" "แผนการ" "ฝีมือ"
5. ผลที่ได้รับในกีฬา เป็นเหมือนผลที่ได้รับจากการทำสงคราม ในที่นี้คือ ความโกรธเกลียดที่เกิดขึ้นจากความท้อแท้ เช่น รูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงครามคำว่า "รอยแค้น"
6. การกระทำที่เกิดขึ้นในขณะที่แข่งขันกีฬา เป็นเหมือนการกระทำที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำสงคราม ในหลายลักษณะ อันได้แก่ การต่อสู้ การเผชิญหน้า การใช้กำลัง การแย่งชิง การยึดครอง การทำลาย การทำร้ายร่างกาย การใช้อาวุธ การสร้างปฏิปักษ์ เช่น รูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงครามคำว่า "ควด" "ปะทะ" "ถล่ม" "ครอบครอง" "แย่ง" "ปล้น" "สังหาร" "เขียน" "ยิง" "พุ่ง" "ล้างแค้น" เป็นต้น
7. สภาพของปรากฏการณ์แข่งขันกีฬา เป็นเหมือน สภาพของปรากฏการณ์ของการทำสงคราม ที่มีความรุนแรง เสียหาย ไม่เป็นระบบ และไม่ปลอดภัย เช่น รูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงครามคำว่า "รุนแรง" "หนัก" "ทรุคหนัก" "ปั่นป่วน" เป็นต้น
8. สภาพของบุคคลในกีฬา เป็นเหมือน สภาพของบุคคลหรือกลุ่มผู้ร่วมปรากฏการณ์ของการทำสงครามที่มีความกล้าหาญ อดทน และ อันตราย เช่นรูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงครามคำว่า "กล้าหาญ" "แข็งแกร่ง" "นำกล้ว" เป็นต้น
9. สภาพของศักยภาพ หรือความสามารถในกีฬา เป็นเหมือน สภาพของศักยภาพหรือความสามารถในการทำสงครามที่มีความเหนือกว่า อันตราย และ นำกล้ว เช่น รูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงครามคำว่า "เหนือชั้นกว่า" "รุนแรง" "อันตราย"
10. สภาพของการกระทำขณะแข่งขันกีฬา เป็นเหมือน สภาพของการกระทำที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำสงครามที่มีความรุนแรง นำกล้ว เสียหาย ไม่เป็นระบบ หมคสภาพ รวมถึงมีการแสดงสภาพของการรวมตัวของนักกีฬาว่าเป็นอย่างการรวมตัวของกองทัพ เช่น รูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงครามคำว่า "หนักหน่วง" "ดุเดือด" "แหลกราวู" "กระเจิง" "ราบคาบ" เป็นต้น

## 5.2 องค์ประกอบการทำสงครามในกีฬา

ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะนำรูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงครามตามองค์ประกอบการทำสงครามของกีฬาทั้ง 10 ชนิด เพื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบการทำสงครามในกีฬาตามการใช้รูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงครามในชนิดกีฬา

ตารางที่ 3.3 จำนวนรูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงคราม(หน่วย)ในกีฬา 10 ชนิด

แบบแผนการสงคราม	ฟุตบอล	บาสเกตบอล	รักบี้	มวย	ฟันดาบ	ยูโด	ตะกร้อ	วอลเลย์บอล	เทนนิส	กอล์ฟ
1. ปรางูการณ์	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
2 บุคคล	21	7	6	7	1	2	9	7	7	4
3 อารู	2	-	-	-	-	-	3	1	-	-
4 สถานที่	9	2	3	-	-	-	1	2	2	2
5. ศักยภาพ	6	2	1	5	-	-	7	1	1	2
6. ผลที่ได้รับ	2	2	2	2	1	1	3	4	2	2
7. การกระทำ	107	36	23	52	6	4	49	33	23	12
8 สภาพปรางูการณ์	5	-	1	1	-	-	1	-	1	-
9 สภาพบุคคล	11	4	3	8	-	-	5	3	1	-
10 สภาพอารู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.สภาพสถานที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.สภาพศักยภาพ	4	1	1	3	1	-	1	1	1	-
13 สภาพผลที่ได้รับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.สภาพการกระทำ	14	6	3	9	-	-	16	4	2	-

จากการนับรูปภาพที่แสดงอุปถัมภ์สงครามที่ใช้ตามองค์ประกอบของการทำสงครามในกีฬาทั้ง 10 ชนิด พบว่ากีฬาแต่ละชนิดมีจำนวนองค์ประกอบการทำสงครามแตกต่างกัน ดังนี้

- ฟุตบอล และ ตะกร้อ เป็นกีฬาที่มีองค์ประกอบการทำสงครามมากที่สุด  
จำนวน 11 องค์ประกอบ
- รักบี้ วอลเลย์บอล เทนนิส เป็นกีฬาที่มีจำนวนองค์ประกอบการทำสงครามเป็นลำดับที่ 2  
จำนวน 10 องค์ประกอบ
- บาสเกตบอล และ มวย เป็นกีฬาที่มีจำนวนองค์ประกอบการทำสงครามเป็นลำดับที่ 3  
จำนวน 9 องค์ประกอบ
- กอล์ฟ เป็นกีฬาที่มีจำนวนองค์ประกอบการทำสงครามเป็นลำดับที่ 4  
จำนวน 6 องค์ประกอบ
- ฟันดาบ เป็นกีฬาที่มีจำนวนองค์ประกอบการทำสงครามเป็นลำดับที่ 5  
จำนวน 5 องค์ประกอบ
- ยูโด เป็นกีฬาที่มีจำนวนองค์ประกอบการทำสงครามเป็นลำดับที่ 6  
จำนวน 3 องค์ประกอบ

การเปรียบเทียบจำนวนองค์ประกอบการทำสงครามที่มีการใช้รูปภาษาที่แสดงอุปลักษณ์ สงครามในกีฬา 10 ชนิด พบว่า กีฬาที่แข่งขันเป็นทีมเกือบทุกชนิดมีจำนวนองค์ประกอบการทำ สงครามมากกว่ากีฬาที่แข่งขันเป็นบุคคล ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะลักษณะของกีฬาที่มีการแข่งขันเป็น ทีมมีความซับซ้อนในการเตรียมทีม วางแผนการเอาชนะ และกำหนดบทบาทของนักกีฬาในการ แข่งขันมากกว่าลักษณะของกีฬาที่แข่งขันเป็นบุคคล

นอกจากนี้ ยังพบว่ากีฬาที่นิยมมากซึ่งมักมีการบรรยายการแข่งขันอย่างละเอียดจะมีองค์ ประกอบการทำสงครามมากกว่ากีฬาที่เป็นที่นิยมน้อยกว่า เห็นได้จาก ตะกร้อ และ ฟุตบอลซึ่ง เป็นกีฬาที่นิยมมากในช่วงเทศกาลแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 18 จึงมีองค์ประกอบการทำสงคราม มากกว่ากีฬาที่แข่งขันเป็นทีมชนิดอื่น มวย และ เทนนิสซึ่งเป็นที่นิยมมากเมื่อเทียบกับกีฬาที่แข่ง ขันเป็นบุคคลชนิดอื่นจึงมีองค์ประกอบการทำสงครามมากกว่ากีฬาที่แข่งขันเป็นบุคคลชนิดอื่น

จากการเปรียบเทียบองค์ประกอบการทำสงครามตามการใช้รูปภาษาที่แสดงอุปลักษณ์ สงครามของกีฬา 10 ชนิดที่แสดงผลไปในตาราง 3.3 พบว่าองค์ประกอบการทำสงครามที่มีการ ใช้รูปภาษาที่แสดงอุปลักษณ์ในทุกชนิดกีฬา ได้แก่

1. ผลที่ได้รับจากการทำสงคราม พบการใช้รูปภาษาที่แสดงอุปลักษณ์สงครามคำว่า "ชัย" และ "ชัยชนะ" ในกีฬาทุกชนิด
2. การกระทำที่เกิดขึ้นขณะทำสงคราม พบการใช้รูปภาษาที่แสดงอุปลักษณ์สงคราม คำว่า "เอาชนะ" "ชิง(ชัย)" และ "คว้า(ชัย)" ในกีฬาทุกชนิด
3. บุคคลในการทำสงคราม ไม่พบการใช้รูปภาษาที่แสดงอุปลักษณ์สงครามในกีฬา ทุกชนิด

องค์ประกอบของการทำสงครามทั้ง 3 องค์ประกอบในข้างต้นถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ ทำให้กีฬาเป็นสงครามในฉันทลักษณ์ของคนไทย เพราะเป็นองค์ประกอบการทำสงครามที่มีการใช้ รูปภาษาที่แสดงอุปลักษณ์สงครามในทุกชนิดกีฬา

การวิเคราะห์องค์ประกอบของการทำสงครามในกีฬาทั้ง 10 ชนิดทำให้สรุปได้ว่ากีฬาแต่ละ ชนิดมีจำนวนองค์ประกอบการทำสงครามที่มีการใช้รูปภาษาแสดงอุปลักษณ์สงครามมากน้อยแตกต่างกัน โดยกีฬาที่แข่งขันเป็นทีมและกีฬาที่เป็นที่นิยมมากจะมีองค์ประกอบการทำสงครามหลากหลายกว่ากีฬาที่เป็นที่แข่งขันเป็นบุคคลและกีฬาที่เป็นที่นิยมน้อยกว่า และยังพบว่า บุคคลใน ปรากฏการณ์ ผลที่ได้รับ และ การกระทำในการทำสงคราม เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการทำ สงครามในกีฬา